

จุดประสงค์หลักของโครงการนี้

โครงการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในวันแรกที่ผู้เรียนเข้ามาเรียนในโปรแกรมของคุณ เอ็ด สตีล ผู้แต่งโครงการนี้ออกแบบบทเรียนให้เข้ากับความต้องการของผู้เรียนใหม่ที่เข้ามาเรียน พวกเขาอาจจะรู้สึกท้อแท้กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโปรแกรม โครงการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้โอกาสกับผู้เรียนที่จะค่อยๆ เริ่มทำงานในชั้นเรียน **การศึกษาส่วนตัวสำหรับชีวิตใหม่**

ถ้าคุณคุ้นเคยกับขบวนการรับผู้เรียนใหม่ ในวันแรกของชั้นเรียน **การศึกษาส่วนตัวสำหรับชีวิตใหม่** คุณจะจำได้ว่าหนึ่งในสิ่งแรกที่เราให้พวกเขาทำคือ การกรอก **เอกสารข้อมูลผู้เรียน** ต่อมา ผู้เรียนจะทำธงของตนเอง และบางศูนย์จะให้ทำการสอบสวนๆ เพื่อทดสอบระดับการอ่านของพวกเขา

ตอนที่ 1

โครงการนี้มีความเป็นไปได้ที่จะให้คุณเข้าใจในตัวของผู้เรียนคนนี้อย่างมาก ประการแรก คุณจะได้รับการตอบสำหรับคำถามในโครงการนี้ว่าเหตุใดเขาจึงมาอยู่ที่โปรแกรม เมื่อมีการอธิบายโครงการนี้กับผู้เรียน จงแน่ใจว่าคุณสนใจเขาเกี่ยวกับเป้าหมาย และสิ่งต่างๆ ที่เขาหวังใจว่าจะทำให้สำเร็จที่นี่

คุณจะได้เรียนรู้บางสิ่งเกี่ยวกับทักษะการเขียนของเขา อย่างไรก็ตาม ขออย่านำเรื่องทักษะในการทำงานในโครงการนี้มาใช้เป็นตัวชี้หน้าที่ถาวร และใช้ตัดสินความสามารถด้านการศึกษาของพวกเขา หลายครั้งที่ทักษะด้านการศึกษาของผู้เรียนใหม่จะ “มีสนิม” เกะมาก ดังนั้น คุณอาจจะเห็นว่าเขาพัฒนาการทำงานได้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว และน่าทึ่ง

ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้เรียนควรสามารถทำโครงการนี้ให้เสร็จในวันแรกของชั้นเรียน ถ้าทำไม่เสร็จภายในตอนท้ายของชั้นเรียน คุณอาจต้องสนใจให้ทำให้เสร็จภายในวันเดียวกัน เพราะว่าหลายครั้งที่ผู้เรียนใหม่นั้นมีเวลาว่าง

ตอนที่ 2

จุดประสงค์ขั้นพื้นฐานของเราในตอนนี้เป็น เพื่อให้ผู้เรียนอ่านและคิดถึงข้อพระธรรมที่ให้มาอ่าน ไม่จำเป็นที่จะทำให้เป็นโครงการศึกษาพระคัมภีร์แบบเข้มข้น ณ จุดนี้ พวกเขาจะเข้าการนมัสการเป็นประจำ และเข้าชั้นเรียนอื่นๆ ในไม่ช้า ดังนั้น ถ้าผู้เรียนจะได้รับพรจากการอ่านข้อพระธรรมเหล่านี้ นั่นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม พอดีแล้ว!

มีคำเตือนอันหนึ่ง คือ จงแน่ใจว่าผู้เรียนรู้ถึงวิธีค้นหาข้อพระธรรมในพระคัมภีร์ คุณอาจต้องช่วยผู้เรียนใหม่ค้นหาสักข้อหนึ่งทุกครั้งที่แนะนำโครงการนี้ ขอเตรียมพระคัมภีร์ฉบับแปลไว้ ซึ่งทำให้ง่ายที่จะเข้าใจ

โครงการ 301 คำแนะนำสำหรับครู พิมพ์ครั้งที่สี่ โดย เดวิด เบ็ทตี้

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 ทินซาล์เด็นจ์ สหรัฐอเมริกา

ทินซาล์เด็นจ์สากล www.Globaltc.org www.iTeenChallenge.org

วันที่มีการแก้ไขล่าสุด 10-2020